

พบกับ กองทุนหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)

ASP-ThaiESG

สามารถนำมาลดหย่อนภาษีปี 2566 ได้

กองทุนเพื่อการออมระยะยาวและวงเงิน
ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท / คน / ปี

ไม่รวมวงเงินหักลดหย่อนรวมของเงินสะสม
เงินสมทบหรือค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
เพื่อการเกษียณอายุทั้งหมด




ลงทุนหุ้นไทยต้องลงทุนกับ แอสเซท พลัส

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 66
ประเภทหุ้นไทย 5 อันดับแรก
เป็นกองทุนจาก บลจ. แอสเซท พลัส ทั้งหมด
อ้างอิงข้อมูลจาก Morningstar Thailand (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 66)

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน
ก่อนตัดสินใจลงทุน" ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร

ThaiESG ต่างกับ SSF/RMF อย่างไร?

	NEW! ThaiESG	SSF	RMF
 % การลดหย่อนภาษี	ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินทั้งปี	ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินทั้งปี	ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินทั้งปี
 ลดหย่อนสูงสุด	ไม่เกิน 100,000 บาท (ไม่รวมวงเงินหักลดหย่อนของเงินสะสม เงินสมทบ หรือ กองทุนเพื่อการเกษียณ ทั้งหมด)	ไม่เกิน 200,000 บาท (และรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ ไม่เกิน 500,000 บาท)	ไม่เกิน 500,000 บาท (เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ)
 นโยบายการลงทุน	ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ ในไทย กลุ่ม ESG	ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ	ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ
 ระยะเวลาการถือครอง	8 ปี นับจากวันที่ซื้อ	10 ปี นับจากวันที่ซื้อ	จนถึงอายุ 55 ปี และครบ 5 ปี นับจากวันที่ซื้อ
 เหมาะกับใคร	ต้องการวงเงินลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมและเป้าหมายการลงทุนระยะยาว มองเห็นโอกาสการเติบโตในหุ้นยั่งยืน	ต้องการสิทธิลดหย่อนภาษี และการออมเงินระยะยาว	ต้องการวางแผนเกษียณอายุ และสิทธิการลดหย่อนภาษี

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน" ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร